

นวัตศิลป์ไทย เทิดไถ่องค์ราชินี ครั้งที่ 4

สว่างไสวเรื่องรองกับไฮไลท์การจัดแสดงดอกไม้เรืองแสงสุดตระการตา จาก “ดอกไม้พระนามาภิไธย ดอกไม้พระราชทานนาม และดอกไม้ทรงโปรด” รวม 7 ชนิด พร้อมมิวสิคัล อิลลูมิเนชั่น โชว์ ชุด “มหัศจรรย์ดอกไม้แห่งราชินี” และกิจกรรมอีกมากมาย 3 – 7 สิงหาคม ศกนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ บางไทร

กรุงเทพฯ – วันนี้ (22 ก.ค. 2559) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. แถลงข่าวการจัดงาน “นวัตศิลป์ไทย เทิดไถ่องค์ราชินี” ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “บอกรักแม่ สวมเสื้อผ้า พาแม่เที่ยว” โดยในงานได้รับเกียรติจาก นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในการแถลงข่าว และให้ข้อมูลการจัดงาน พร้อมครูช่างผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ครูสุดใจ เจริญสุข ครูช่างศิลปหัตถกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านงานปั้นตุ๊กตาชาววัง จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ครูเพชร พงศกรรังศิลป์ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ผู้เชี่ยวชาญด้านงานตีเหล็กลายโบราณ จากจังหวัดราชบุรี, ครูทองสิริ ปุกแก้ว ครูช่างศิลปหัตถกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านย้อมผ้าลายคราม จากจังหวัดสกลนคร พร้อมผลงานบุษบกไม้แกะสลัก ปิดทอง โดย ครูมงคล เหมศรี ครูศิลป์ของแผ่นดิน, ผลงานโถเบญจรงค์ ถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติ โดย ครูทวี พันธุ์ศรี ครูช่างผู้เชี่ยวชาญ, เครื่องประดับทองสุโขทัย ลวดลายโบราณ โดยครูปราโมทย์ เขาเหิน จากจังหวัดสุโขทัย เรือจำลองสำเภากิน จากไม้สัก โดยครูธงชัย สายแสงจันทร์ จากจังหวัดสมุทรสาคร และผลิตภัณฑ์จักสานเส้นกก โดยครูเรืองยศ หนานพิวงค์ จากจังหวัดนครพนม

ปิดท้ายด้วยการแสดงอิลลูมิเนชั่นโชว์สุดพิเศษ ชุด “มหัศจรรย์ดอกไม้แห่งราชินี” โดยดาราสาว โบว์ เมลดา สุศรี ผ่านบทเพลงโดย พอร์ด – สบชัย ไกรยูรเสน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไฮไลท์การจัดงานฯ ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานแถลงข่าวเป็นอย่างมาก

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า งาน “นวัตศิลป์ไทย เทิดไถ่องค์ราชินี” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “บอกรักแม่ สวมเสื้อผ้า พาแม่เที่ยว” เพื่อเกิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และยังทรงพระอัจฉริยภาพการมองการณ์ไกลในการสร้างอาชีพด้านศิลปหัตถกรรมให้แก่พสกนิกร อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในงานศิลปาชีพ ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกผู้ประกอบการ ศ.ศ.ป. รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจอีกด้วย

ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และเกิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยการจัดงานในปีนี ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมบูรณาการครั้งใหญ่ในการมีส่วนร่วมในการจัดงาน

ในทุกๆ กิจกรรม เพื่อร่วมสร้างความประทับใจ และความยิ่งใหญ่ให้กับการจัดงานในครั้งนี้อีกด้วย ทั้งการจัดแสดง นิทรรศการเทิดพระเกียรติ การจัดแสดงผลงานศิลปะ การแสดงผลงานจากครูช่าง การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากสมาชิกศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ทั่วทุกภาคของประเทศ รวมทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีพื้นบ้านไทย การแสดงร่วมสมัยจากดาราศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงาน

“ดิฉันขอเชิญชวนคนไทยทุกคนเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา พร้อมทั้งเป็นโอกาสที่ดีที่ลูก ๆ จะได้มีกิจกรรมที่มีทั้งสาระและความสนุก ในการพาคูณแม่และครอบครัวไปเที่ยวชมหรือทำกิจกรรมร่วมกันในวันแม่ที่จะมาถึง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความสุขให้กับคุณแม่ และครอบครัวแล้ว ยังจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และร่วมเป็นกำลังใจให้กับช่างฝีมือไทย ให้มีแรงใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ประณีตและทรงคุณค่า เป็นการร่วมกันสืบสาน วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่คู่คนไทยอย่างต่อเนื่องสืบไป” นางอัมพวัน กล่าว

อนึ่ง งาน “นวัตศิลป์ไทย เทิดไถ้องค์ราชินี” ครั้งที่ 4 มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม ศกนี้ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ “7 รักจากแม่” ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อผลงานหัตถศิลป์ ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ งานโขน งานเครื่องถมทอง งานจักรสาน งานผ้าทอมือ งานผ้าปักชาวไทยภูเขา งานแกะสลัก งานเครื่องปั้นดินเผา พร้อมร่วมเขียนข้อความถวายพระพร “บอกรักแม่แห่งแผ่นดิน” ทางออนไลน์ ด้วยจอภาพระบบสัมผัส

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ และกรมการค้าภายใน

พร้อมกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมงานหัตถศิลป์ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น การแสดงผลงาน นิทรรศการชีวประวัติของครุศิลป์ของแผ่นดิน และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครุศิลป์ของแผ่นดิน” ประจำปี 2559 จำนวน 11 ท่าน รวมทั้งชีวประวัติ ผลงานและการสาธิตทำชิ้นงานของครูช่างศิลปหัตถกรรม ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ “เชิดชูครูช่างศิลปหัตถกรรม” ประจำปี 2559 จำนวน 15 ท่าน

สุดท้ายในปีนีกับไฮไลท์การจัดแสดงดอกไม้เรืองแสงจาก “ดอกไม้พระนามาภิไธย ดอกไม้พระราชทานนาม และดอกไม้ทรงโปรด” รวม 7 ชนิด ได้แก่ ขบาสีฟ้า กุหลาบมอญ คัทลียาควินสิริกิติ์ ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ โมกราชินี มหาพรหมราชินี และกุหลาบควีนสิริกิติ์ พร้อมให้ผู้ชมงานสัมผัสความตระการตา และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บริเวณสระพญานาค พร้อมมิวสิคัล อิลลูมิเนชั่น โชว์ ชุด “มหัศจรรย์ดอกไม้แห่งราชินี” สื่อถึงน้ำพระทัย พระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่สร้างความสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทย ในทุกพื้นที่ นำแสดงโดย หนูสิริรัตน์ เรื่องศรี มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2010 ประกอบบทเพลงที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ โดย พอร์ด – สบชัย ไกรยูรเสน ทุกวันตลอดการจัดงาน วันละ 2 รอบ ได้แก่ เวลา 18.00 น. และ เวลา 19.00 น.

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรับวันแม่ ไม่ว่าจะเป็นพาคุณแม่เลือกซื้อสินค้าฝีมือคนไทย ราคาคนไทย กับสินค้าหัตถศิลป์ จากเครือข่ายสมาชิกของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พันธมิตรของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ สินค้าชุมชน และร้านค้าเครือข่ายจากกระทรวงพาณิชย์ สินค้า OTOP สินค้าธงฟ้า สินค้าจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น รวมกว่า 300 ร้าน จากทั่วประเทศ

พลาดไม่ได้กับกิจกรรมบันเทิง การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้านไทย พร้อมกันนั้นขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม “เดิน – วิ่ง เทิดไถ่องค์ราชินี” ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม ศกนี้ เวลา 06.00 น. ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพรักษาทาน ตะวัน สระบุรี พร้อมด้วยนักกีฬาคนดัง โดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 083 158 8356 หรือ 089 746 5127 กิจกรรมตรวจสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลชั้นนำของจังหวัด

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมงาน “นวัตศิลป์ไทย เทิดไถ่องค์ราชินี” ครั้งที่ 4 ได้ในระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม ศกนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จ.พระนครศรีอยุธยา ในเวลา 10.00 – 20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงานการตลาด ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) โทร 035 367 054 – 6 ต่อ 1376 หรือสายด่วน 1289 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sacict.or.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ “นวัตศิลป์ไทย เทิดไถ่องค์ราชินี” และอินสตาแกรม “นวัตศิลป์ไทย เทิดไถ่องค์ราชินี”